



△ หิ้วเข้าค่าย - ทหารบุกคุมตัวนายจตุพร พรหมพันธุ์ และนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ 2 แกนนำนปช. ที่ตลาดมหาชัยเมืองใหม่ จ.สมุทรสาคร สกัดไม่ให้เดินทางไปอุทยานราชภักดิ์ นำขึ้นรถตู้ไปยังค่ายทหาร จ.กาญจนบุรี ก่อนปล่อยตัวในช่วงค่ำ เมื่อ 30 พ.ย.

ไปไม่ถึงราชภักดิ์
 หิ้วเข้าค่าย-เจ้าน
 เข้าค่ายทหารแทน

**ให้เห็นรับเงื่อนไข
แล้วปล่อยกลับ!
รวบอาชีวะวัย 6 ปี
โพลท์หมิ่น 'บิ๊กตู'
ยื่นย้าย-ผู้การ'ป.'
ปมเหตุบุกพร่อง
ไปไม่ถึงอุทยาน
ราชภัฏดี ทหารบุกรวบ
'ณัฐวุฒิ-จตุพร'พร้อม
เพื่อน**

แกนนำนปช.อีก 2 คน ขณะรวมตัวกันจะเดินทางไปเยี่ยมชม-สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์บูรพกษัตริย์แห่งสยาม นำตัวขึ้นรถตู้พาเข้าค่ายทหารทันที ก่อนจะให้เซ็นรับทราบเงื่อนไขแล้วปล่อยออกมาในช่วงเย็นวันเดียวกัน โฆษกคสช.ชัดเจนในหัวทางการเมือง กล่าวหาโครงการดังกล่าวทุจริตทั้งหมดที่ยังไม่ได้ข้อสรุป ส่วนโฆษกกก.ชี้แค่เชิญไปพูดคุยทำความเข้าใจ หวั่นเกิดเหตุมีอบชบนมีอบ ขณะที่ 'ประจัน' งงไม่รู้ใครสั่งจับ หวั่นสถานการณ์บานปลาย แนะนำพูดคุยหรือกันตึกว่า ด้านเพื่อไทยชี้ถูกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชน ฮิวแมนไรตส์ฯห่วงละเมิดสิทธิ ด้านผบ.ตร.ชี้กรณีผบก.ป.แก่ปล่อยปลดละเลยให้ผู้ใช้ได้บังคับบัญชาไปแอบอ้าง ไม่เกี่ยวกับคดี 112

■ ณัฐวุฒิแจงเหตุผลไปราชภัฏดี

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 30 พ.ย. นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เลขาธิการแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) พร้อมด้วย นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานนปช. นายศุภชัย สุภต้อม หรือเจ๋ง ดอกจิก และนายสมหวัง อิศรธานี รองประธานนปช. พร้อมคณะรวม 6 คน เดินทางมาพบกันที่ตลาดมหาชัยเมืองใหม่ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เพื่อเดินทางไปอุทยานราชภัฏดี อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายณัฐวุฒิกล่าวว่า การเดินทางครั้งนี้เพื่อไปกราบสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยามทั้ง 7 พระองค์ และชมความงามของต้นปาล์มตลอดจนสิ่งก่อสร้างภายในอุทยานเท่านั้น

ผู้สื่อข่าวถามว่า ต้องการไปสำรวจอะไรหรือไม่ นายณัฐวุฒิกล่าวว่า การไปตรวจสอบ

รายละเอียดของการก่อสร้างนั้น คงไม่มีความสามารถเพียงพอ เพราะไม่รู้เรื่องวิธีการสร้างรูปหล่อ แต่ก็อยากจะไปดูเพื่อเป็นข้อมูล รวมถึงต้นปาล์มที่นำมาปลูกด้วย เพราะเท่าที่ทราบมาเป็นต้นปาล์มที่มีภาคเอกชนสนับสนุน แต่กลับตั้งงบประมาณเบิกจ่าย จุดนี้เพื่อกระตุ้นให้รัฐบาลดำเนินการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสและคลี่คลายความเคลือบแคลงใจต่อพี่น้องประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุด อีกทั้งยังขอความเห็นใจจากฝ่ายทหารในการเข้าไปในหน้าบ้านของตนตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมา อยากให้มองเห็นความจริงใจที่คนและกลุ่มแกนนำต้องการไปเพื่อกราบบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเมืองเท่านั้น

■ ทิวทัศน์ต้นปาล์มราคาต้นละ 8 แสน
นายณัฐวุฒิกล่าวอีกว่า อยากชี้แจงกับรัฐบาลว่าพวกคนไม่ 'โล้' มีเจตนาจะเป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาล และไม่ 'โล้' มีเจตนาไร้ความตั้งใจเดินทางไปอุทยานราชภัฏดี เพื่อเป็นเกมการเมืองเผชิญหน้ากับรัฐบาล เพียงแต่คนคิดว่าถึงเวลาที่ประชาชนทั้งประเทศอยากทราบความจริงอย่างตรงไปตรงมา เกี่ยวกับการสร้างอุทยานราชภัฏดีเท่านั้น สิ่งที่พวกคนกำลังดำเนินการอยู่ น่าจะเป็นประโยชน์กับรัฐบาลมากกว่า เพราะการที่ประชาชนทั้งประเทศลุกขึ้นมามีส่วนร่วมกับการตรวจสอบทุจริตก็จะเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลได้เช่นกัน

"ความตั้งใจครั้งนี้ของผม เพียงแต่ต้องการไปเดินดูวัสดุที่ใช้ให้ต้ององค์พระมหากษัตริย์ทั้ง 7 พระองค์ สืบเนื่องจาก พล.อ.สุจินดา ครีประยูร รมช.กลาโหม ออกมายอมรับว่าการสร้างมีการหักค่าหัวคิว ซึ่งพวกเราเกรงว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นจะทำให้ลดคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการหล่อองค์พระมหากษัตริย์ ซึ่งจะมีผลต่อความสง่างามและความกตัญญู ซึ่งจำเป็นต้องตรวจสอบกับผู้รับผิดชอบ อีกกรณีก็คือต้นปาล์ม ที่ทราบว่าคุณคนมีการบริจาคเงินต้นละ 3 แสนบาท ผมก็ต้องการไปดูให้เห็นว่าเป็นเช่นไร ไม่ได้มีการรวมตัวเพื่อกิจกรรมทางการเมืองแต่อย่างใดทั้งสิ้น พร้อมกันนี้ก็อยากจะขอให้รัฐบาลและฝ่ายทหารเชื่อมั่นได้ว่า การเดินทางไปในครั้งนี้ ไม่มีเจตนาอื่นใดแอบแฝงนอกจากเพื่อเยี่ยมชมความงามของอุทยาน" นายณัฐวุฒิกล่าว

■ ทหารอุโถมรวบพร้อมทั้งจตุพร

ต่อมาเวลา 10.15 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างที่นายณัฐวุฒิกำลังให้สัมภาษณ์กับ

สื่อมวลชนจำนวนมากรออยู่นั้น บุก มีเจ้าหน้าที่ทหารในเครื่องแบบประมาณ 5 นาย และสารวัตรทหาร 2 นาย เดินฝ่าวงล้อมของสื่อมวลชนเข้ามาล้อมนายณัฐวุฒิโดยการ

ควงแขนทั้งสองข้างและนำตัวนายณัฐวุฒิออกไปนอกบริเวณ สร้างความตกใจให้แก่ประชาชนทั้ง 20 คนและผู้ติดตามที่ตั้งใจมาร่วมเดินทางไปอุทยานราชภัฏดีกับนายณัฐวุฒิ ขณะที่รอบบริเวณตลาดมหาชัยเมืองใหม่มีกำลังเจ้าหน้าที่ทหารทั้งในและนอกเครื่องแบบ กว่า 50 นาย พร้อมรถอัมวี 2 คัน

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่ทหารคุมตัวนายณัฐวุฒิขึ้นรถตู้ที่ทางเจ้าหน้าที่เตรียมมา นายสมหวังและนายศุภชัยพยายามจะขึ้นรถตู้คันดังกล่าวไปกับนายณัฐวุฒิด้วย แต่เจ้าหน้าที่ได้กั้นตัวออกพร้อมกันกับที่นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานนปช. ได้เดินทางมาถึงที่บริเวณดังกล่าวพอดี เจ้าหน้าที่ทหารจึงรีบเข้าไปล็อกตัวนายจตุพรนำขึ้นรถตู้ไปพร้อมกับนายณัฐวุฒิ จากนั้นเจ้าหน้าที่ทหารก็ขับรถพาแกนนำนปช.ทั้งสองคนวิ่งออกไปทางถนนพระราม 2 มุ่งหน้าไปทางสายใต้อย่างรวดเร็ว

■ 'สมหวัง-ธนาวุฒิ' โดนดักจับ

รายงานข่าวแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารได้ร่วมกันตั้งด่านสกัดรถมวลชนและผู้สื่อข่าวที่กำลังติดตามขบวนรถของเจ้าหน้าที่ทหาร ที่กำลังมุ่งหน้าไปจ.ราชบุรี จึงยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเจ้าหน้าที่ทหารคุมตัวแกนนำนปช. ไปยังค่ายภาณุรังษี จ.ราชบุรี หรืออาจจะเป็นกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี

ล่าสุด เจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงได้รวบแกนนำ นปช. เพิ่มได้อีก 2 คน คือนายสมหวัง อิศรธานี และนายธนาวุฒิ วิชิตชัย ซึ่งมาแวะพักที่ร้านกาแฟเมซอน ภายในป้อม ปตท. ในจ.ราชบุรี พร้อมทั้งนำตัวไปพูดคุยที่ค่ายทหารแห่งหนึ่ง ใน จ.ราชบุรี ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าเป็นค่ายใด

เมื่อเวลา 11.30 น.ผู้สื่อข่าวได้ไปติดต่อถ่ายภาพที่บริเวณจังหวัดทหารบกราชบุรี และพบว่ามิชขบวนรถที่นำตัว 2 แกนนำนปช. มาที่จังหวัดทหารบกราชบุรีจริง โดยเป็นรถยนต์ตู้ของจังหวัดทหารบกราชบุรี 2 คัน และรถยนต์ส่วนตัวอีก 2 คัน สีขาวทั้งหมด แต่เมื่อเห็นว่ามีผู้สื่อข่าวติดรถถ่ายภาพขบวนอยู่ด้านหน้า จึงได้ขับรถเลยไป โดยไม่ทราบว่าจะนำตัวไปที่ใด เนื่องจากที่ จ.ราชบุรี มีทั้งหมด 5 ค่ายทหาร ประกอบด้วย ค่ายภาณุรังษี ค่ายศรีสุริยวงศ์ ต.ดอนตะโก ค่ายบูรฉัตร ต.เกาะพลับพลา ค่ายกรมสรรพาวุธทหารบก ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี และค่ายทัพพระยาเสื่อ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

พล.ต.ชวติค พงษ์พิทักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 กล่าวว่า แกนนำทั้ง 2 คนตอนนี้อยู่ในที่ที่ปลอดภัย ซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยว่าอยู่ที่ไหน เนื่องจากเป็นเรื่องของความมั่นคง

■ บิ๊กป้อมระบุไปเพื่อปมการเมือง

ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงนายจตุพร และนายฉัฐวุฒิ ใสต๋อ ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าถูกเจ้าหน้าที่ทหารครึ่งกำลังเข้า-ออกบริเวณบ้านพัก หลังระบุจะเดินทางไปอุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน

จ.ประจวบคีรีขันธ์ว่า คนถามว่าสมควรหรือไม่ที่จะไปอุทยานราชภักดิ์ ขณะนี้กระทรวงกลาโหมมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนให้สัมภาษณ์ไว้ ดังนั้นเรื่องนี้ควรจบได้แล้ว เพราะคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะตรวจสอบเจาะจงที่ตัวบุคคล เมื่อผลสอบสวนออกมาจะได้ทราบรายละเอียดต่อไป แต่ต้องใช้เวลาคณะกรรมการได้ทำงานก่อน หากนายจตุพรและนายฉัฐวุฒิ ไปอุทยานราชภักดิ์ จะกลายเป็นประเด็นการเมือง ดังนั้นอย่าออกไปเพื่อตรวจสอบเรื่องคอร์รัปชัน เพราะมันไม่ใช่ เรื่องนี้ทางกระทรวงกลาโหมกำลังดำเนินการอยู่

เมื่อถามว่าหากสมมติว่าทั้งสองคนยืนยันที่จะไปทางอุทยานราชภักดิ์จะอนุญาตให้เข้าหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า "จะไปเพื่ออะไร ถ้าจะไปก็เพื่อเปิดประเด็นทางการเมือง ผมบอกแล้วว่าทหารไม่ได้เล่นการเมือง ทุกอย่างผิดก็ผิด ถูกก็ถูกว่าไปตามนั้น บอกตรงๆว่าไม่ควรไป ปลดปล่อยเขาไปคิดดู ส่วนจะถูกเจ้าหน้าที่ทหารสกัดหรือไม่ นั่น ผมไม่ทราบ ซึ่งประเด็นต้องดูว่ามันสมควรหรือไม่ เชื่อว่าอีกสักพักคงคิดได้ เพราะใดๆ กันแล้ว"

■ โยน'อุดมเดช'-ให้ตัดสินใจเอง

เมื่อถามว่าได้หารือกับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในเรื่องนี้ว่าหนักใจหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า คนไม่หนักใจ เพราะทุกคนก็โตและมีอายุมากกันแล้ว คนบอกหลายครั้งแล้วว่าทหารไม่เล่นการเมือง รวมถึงคนด้วย เราทำงานทุกอย่างตรงไปตรงมา ไม่อยากให้ไปเกี่ยวข้องกับโยงเป็นเรื่องต่างๆ ที่ตั้งข้อสงสัยกันว่ามีการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์มีการทุจริตหรือไม่ก็กำลังตรวจสอบอยู่ หากมันทำผิดจริงเดี๋ยวก็หาเจอ

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ส่วนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) คนก็อำนวยความสะดวกให้ทุกอย่าง หากต้องการเข้ามาตรวจสอบ ยืนยันว่ากองทัพบกทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการด้วยความโปร่งใส ส่วนกระแสกดดันให้ พล.อ.อุดมเดช สัตบุรุษ รมช.กลาโหม ลาออก

นั่น ผมคิดว่าเขาก็ต้องคิดเอง ส่วนลาออกแล้วจะมีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไร คนยังไม่ได้คิดว่าจะเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป ที่ผ่านมามากก็ยังไม่ได้คุยกับพล.อ.อุดมเดช ในเรื่องดังกล่าว เพราะคุยเรื่องงานกันมากกว่า

■ ไม่มีสัญญาณใดๆ จากผู้ใหญ่

"ผมมองว่าพล.อ.อุดมเดช มีวุฒิภาวะมาก เป็นถึงอดีตผ.ทบ. ท่านคงคิดอยู่ว่าจะทำอะไร ผมคงไม่ต้องไปบอกท่านว่าต้องคิดแบบนี้หรือแบบนี้ เพราะไม่ใช่เด็ก อยากรู้ก็ตาม คงไม่มีสัญญาณจากผู้ใหญ่บอกให้ท่านดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะผมก็เป็นผู้ใหญ่ ยืนยันว่าเรื่องอุทยานราชภักดิ์ไม่ใช่จุดอ่อนของรัฐบาล เพราะเรามีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเรื่องทุจริตแล้ว"

พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม ปฏิเสธข่าวการจับกุมตัวนายจตุพร และนายฉัฐวุฒิ ว่า เป็นเพียงการเชิญตัวมาพูดคุยเท่านั้น เพราะเกรงจะเกิดปัญหาเมื่อชนมือชนขึ้น เพราะทราบว่ามีมวลชนจากราชบุรีและประจวบฯ ได้ไปรอต้อนรับ

ด้านกลุ่มนายจตุพรอยู่จึงอาจเกิดการปะทะกันขึ้น เพราะนายจตุพรก็นำมวลชนไปจำนวนหนึ่งด้วยเช่นกัน จึงเชิญตัวไปทำความเข้าใจ ส่วนสถานที่พูดคุยและจำนวนวันในการควบคุมตัวนั้น คนไม่สามารถเปิดเผยได้

■ โฆษกคสช.รับไม่ได้-หาว่าทุจริต

ที่กองบัญชาการกองทัพบก พ.อ.วินัย สุวาริ โฆษกคสช. เปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายจตุพร นายฉัฐวุฒิ ที่หน้าตลาดมหาชัยเมืองใหม่ว่า เจ้าหน้าที่ที่มองเป็นการพยายามเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างชัดเจน พฤติกรรมเริ่มจากการป่าวประกาศ เชิงชี้นำทำนองปลุกปั่นให้เกิดความไม่เรียบร้อย เจ้าหน้าที่คงใช้ดุลพินิจจากพฤติกรรมจากหลายวาระ รวมทั้งการกล่าวต่อสาธารณะ โดยใช้ข้อมูลที่ไม่น่าครบถ้วนมาตลอด โดยเฉพาะการอ้างใช้คำว่า ทุจริต ซึ่งหน่วยงานหรือผู้มีหน้าที่โดยตรงยังไม่มีการกล่าวถึง เป็นการใช้เพียงความรู้สึกทั้งสิ้น

พ.อ.วินัยกล่าวว่า ปัจจุบันจะเห็นว่าภาครัฐไม่นิ่งนอนใจเมื่อสังคมต้องการทราบหลายหน่วยงานที่กำลังร่วมกันดำเนินการภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบเพื่อคลี่คลายไขความกระจ่างให้ ซึ่งหลังจากนี้อาจตั้งข้อสังเกตดูในเรื่องการให้ข้อมูลใดๆ ไปกับสังคม ถ้ายังไม่มีการชี้แจงให้ชัดเจนก็ยังไม่มีการชี้แจงให้สังคมทราบแล้วมีบุคคลใดนำมาใช้กล่าวอ้างจนส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงองค์กร จะใช้กฎหมายเข้ามาดำเนินการอย่างจริงจัง

"การเคลื่อนไหวของนายฉัฐวุฒิ เช่นนี้ ไม่น่าเกิดประโยชน์ต่อกระบวนการไขความกระจ่างเพราะไม่ใช่ผู้มีหน้าที่ ทำให้หลายฝ่ายเคลื่อนไหวในท่าทีที่อาจดูไม่ต่างจากรูปแบบเดิมๆ ซึ่งมีได้เกิดประโยชน์ใดๆ ต่อสังคมอย่างแท้จริง และในความเป็นจริงทุกคนที่สนใจในเรื่องนี้ ติดตามได้ตลอดจากช่องทางที่เหมาะสมต่างๆ" โฆษกคสช. กล่าว

■ ภูมิธรรมจับปล่อยตัวโดยทันที

ด้านนายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่าท่านเผ่าติตคามสถานการณ์ต่างๆ ด้วยความห่วงใยและเห็นว่า การที่เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมตัวทั้ง 2 คนและขัดขวางไม่ให้เดินทางไปอุทยานราชภักดิ์นั้น ถือว่าไม่มีความเหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ในการเดินทางไปตามที่ต่างๆ โดยสุจริตและอาจสร้างความไม่เข้าใจต่อสาธารณชนในภาพพจน์ของรัฐบาล ที่เสมือนขัดขวางการเรียกร้องและการแสวงหาความเป็นจริงในข้อกล่าวหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในโครงการดังกล่าว

นายภูมิธรรมกล่าวว่า เพื่อให้สถานการณ์ต่างๆ คลี่คลายโดยเร็ว ขอให้พิจารณาปล่อยตัวนายฉัฐวุฒิ และนายจตุพรในทันที ก่อนที่เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จะถูกกลาบาบปลายมากกว่านี้ และเพื่อให้ปัญหาต่างๆ ดำเนินการอย่างถูกต้องและลดความอึดอัดของสังคมโดยเร่งด่วน ขอให้รัฐบาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง รีบจัดการแก้ไขข้อครหาทุจริตในอุทยานราชภักดิ์ และเร่งนำผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาลงโทษและแสดงความรับผิดชอบโดยพลัน

■ ก่อแก้ว'อัฒานางเห็ด'การคุกคาม

ด้านนายก่อแก้ว พิกุลทอง อธิบดีศ.ต.บัญญัติชื่อ พรรคเพื่อไทย และแกนนำปช. กล่าวว่า การที่เจ้าหน้าที่ทหารเข้าควบคุมตัวนายจตุพร และนายฉัฐวุฒิก่อนเดินทางไปอุทยานราชภักดิ์ เพื่อเป็นข้อมูลตรวจสอบการทุจริต โดยไม่แจ้งให้ทราบว่าจะควบคุมตัวไปที่ใดนานแค่ไหน และด้วยเหตุผลอะไรนั้น เป็นการใช้อำนาจเผด็จการคุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างชัดเจน โดยไม่สนใจสายตาและความรู้สึกของคนไทยและนานาชาติ นอกจากนี้ยังแสดงถึงความต้องการขัดขวางการตรวจสอบการทุจริต โครงการอุทยานราชภักดิ์ ทั้งที่คสช.ประกาศต่อสังคมไทยเรื่อยมาว่าจะเข้ามาแก้ปัญหาทุจริตของประเทศ แต่เมื่อมีบุคลากรของ คสช.เกี่ยวข้องกับการทุจริต คสช.กลับพยายามขัดขวางไม่ให้ตรวจสอบ ซึ่งคอยทำให้สังคมเพิ่มความเคลือบแคลงสงสัยในการทุจริตโครงการนี้มากขึ้นไปอีก

“ในฐานะคนไทยและเพื่อนร่วมอุดมการณ์ของนายจตุพรและนายฉัฐวุฒิ ขอเรียกร้อง พล.อ.ประยุทธ์ให้สั่งเจ้าหน้าที่ทหารปล่อยตัว ทั้ง 2 คนในทันที โดยไม่มีเงื่อนไข และขอให้ กสช.และรัฐบาลเปิดเผยข้อมูลของการดำเนินโครงการนี้ในทุกประเด็น ตรงไปตรงมา รวมทั้งแต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบโครงการนี้ มีชี้จำกัดวงเฉพาะผู้ตรวจสอบจากกระทรวงกลาโหม และเปิดให้ประชาชนทั่วไปร่วมตรวจสอบโครงการดังกล่าว ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏต่อสาธารณะโดยไม่มีการขีดขวางและคุกคาม เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่า กสช. รัฐบาลหรือพล.อ.อุมเดชไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตในโครงการนี้” นายก่อแก้วกล่าว

■ **ปิดกั้นการตรวจสอบ-ร.ม.มีพิรุณ**

นายวรชัย เหมะ อดีต ฝ.ส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การที่ทหารเข้าควบคุมตัว 2 แกนนำ นปช.แสดงให้เห็นว่าประเด็นการทุจริตในโครงการอุทยานราชภักดีเป็นเรื่องจริงใช่หรือไม่ ทำให้รัฐบาลต้องปิดกั้นสิทธิเสรีภาพในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของประชาชน รัฐบาลกำลังมีพิรุณ ทั้งนี้ คนเห็นว่าการที่ทหารจับกุมตัวบุคคลทั้งคู่ถือเป็นความผิดพลาดของรัฐบาล มีแค่จะสร้างผลเสีย โดยเฉพาะทางด้านการเมืองอย่างใหญ่หลวงเท่ากับรัฐบาลต้องการปิดกั้นไม่ให้ตรวจสอบพวกเดียวกันเอง รัฐบาลกำลังกลัวเกินกว่าเหตุถึงได้ควบคุมตัวหวังปิดปากนายจตุพรและนายฉัฐวุฒิ ส่วนทางกับสิ่งที่รัฐบาลทหารประกาศมาโดยตลอดว่าต้องการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน แต่รัฐบาลกลับพยายามปิดบังการทุจริตของตัวเองหรือไม่

“ขอเรียกร้องให้รัฐบาลปล่อยตัวนายจตุพรและนายฉัฐวุฒิโดยเร็วที่สุด และอย่าใช้อำนาจตามมาตรา 44 เพื่อปกปิดความผิดของตัวเอง อย่าใช้เพื่อจับกุมคนข้างประชาชนที่ต้องการเข้ามาตรวจสอบ เปิดโปงเรื่องทุจริตสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้รัฐบาลขาดความชอบธรรม เสียดังค์ดวง ผมเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่สามารถ

ช่วยให้อำนาจคนเสื้อแดงออกมาเคลื่อนไหวได้ เพราะคนเสื้อแดงรู้ว่าสถานการณ์ขณะนี้เป็นอย่างไร เราไม่มีทางเป็นเครื่องมือให้กับกลุ่มผู้มีอำนาจที่กำลังขัดแย้งกันเองอย่างแน่นอน เราอ่านเกมออก” นายวรชัยกล่าว

■ **อิวแมนไรต์-ซัดใช้กฎหมายใด**

วันเดียวกัน นายสุเมธ ฝาศูช ที่ปรึกษาประจำประเทศไทย องค์การอิวแมนไรต์วอตช์เรียกร้องให้ กสช.เปิดเผยสถานที่ควบคุมตัวและสภาพความเป็นอยู่ของนายฉัฐวุฒิและนายจตุพร หลังทหารบุกควบคุมตัวทั้ง 2 คนที่ตลาดสดมหาชัยเมืองใหม่ ระหว่างที่นายฉัฐวุฒิกำลังให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงวัดฤ

ประสงค์และความต้องการเดินทางไปอุทยานราชภักดี ซึ่งสุดท้ายถูกคุมตัว ไม่สามารถเดินทางไปได้

นายสุเมธ เรียกร้องว่า กสช. จะต้องชี้แจงเหตุผลว่าอะไรเป็นสาเหตุในการควบคุมตัวและ กสช. ใช้อำนาจกฎหมายใด จะคุมตัวนานแค่ไหน รวมทั้งระหว่างควบคุมตัวจะต้องเปิดให้ทนายความ กรอบครัวและญาติบุคคลทั้ง 2 เข้าเยี่ยมได้

นายสุเมธกล่าวด้วยว่า การควบคุมตัวพลเรือนในค่ายทหารนั้นเป็นประเด็นที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนยูเอ็น และองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆ รวมทั้งอิวแมนไรต์วอตช์ ได้แสดงความกังวลกับ กสช. อย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาดังกล่าวก็ไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใด

■ **ผบ.ทบ.จ่อสั่งปล่อย-ทำข้อตกลง**

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) กองบัญชาการกองทัพกว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทหารมณฑลทหารบกที่ 16 จ.ราชบุรี นำกำลังเข้าควบคุมตัวนายจตุพร และนายฉัฐวุฒิ ที่ตลาดมหาชัยเมืองใหม่ ระหว่างเดินทางไปอุทยานราชภักดี อ.ห้วยหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยนำตัวทั้งสองคนไปทำข้อตกลงและหารือ ที่กองพลทหารราบที่ 9 จ.กาญจนบุรี ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ทหารแจ้งถึงข้อตกลงตามคำสั่ง กสช. ที่เคยทำข้อตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะการห้ามเคลื่อนไหวใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง เพราะจะมีความผิดตามมาตรา 44 จึงต้องทำข้อตกลงเพิ่มเติมและให้บันทึกทำความเข้าใจด้วยเพื่อเดือนความจำ

“เรื่องนี้ พล.อ.ธีรชัย นาคพานิช ผบ.ทบ. ในฐานะผบ.กกล.รส. เห็นว่าจะต้องทำบันทึกความเข้าใจ เพราะที่ผ่านมามีอาจจะไม่ได้ทำบันทึกเอาไว้ แต่เรียกมาปรับทัศนคติหลายครั้งแล้วก็ปล่อยตัวกลับไป หลังจากปรับปากว่าจะไม่เคลื่อนไหวอีก แต่ครั้งนี้ต้องทำบันทึกเพื่อจะได้เดือนสติ ไม่ให้สร้างความวุ่นวายหรือเคลื่อนไหวใดๆ อีก รวมถึงให้ตรวจสุขภาพทั้งสองคนก่อนจะปล่อยตัวในค่ำวันเดียวกันนี้ ไม่เช่นนั้นเดียวจะไปอ้างว่าถูกทหารทำร้ายร่างกาย ต้องทำให้รอบคอบป้องกันกรณีฟ้องร้อง” แหล่งข่าวจากกกล.รส.ระบุ